



ข่าวสารนิเทศ Press Release

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต Royal Thai Consulate-General Frankfurt am Main

Tel: +49 69 69 868 205 Fax: +49 69 69 868 228 Email: thaiconsulate.FRA@mfa.mail.go.th

Website: <https://www.thaigeneralkonsulat.de/>

ประกาศ เดือนหญิงไทย ระวังถูกหลอกทำงานนวดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้รับแจ้งจากเครือข่ายคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่า ขณะนี้ได้มีประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ชักชวนหญิงไทยและสาวประเภทสองบุคลิกภาพดีไปทำงานนวดในสหพันธ์ฯ โดยให้ค่าตอบแทนรายเดือนสูงและไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเดินทางไปทำงานในสหพันธ์ฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งเตือนคนไทยให้ทราบว่า **รัฐบาลสหพันธ์ฯ ไม่มีนโยบายตรวจลงตรา (ออกวีซ่า) ประเภททำงานให้แก่คนไทยที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพนวดในสหพันธ์ฯ การเข้าไปทำงานดังกล่าวในสหพันธ์ฯ ถือว่าเป็นการลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนจะถูกจับกุม เนรเทศกลับประเทศ และปรับสูงสุดเป็นเงินจำนวน 5.000 ยูโร รวมทั้ง ห้ามเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ และกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี**

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีคนไทยจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของนายหน้าคนไทย ซึ่งโฆษณาเชิญชวนว่า สามารถช่วยจัดหางานสบายและรายได้ดีในสหพันธ์ฯ ได้ โดยกลุ่มนายหน้าคนไทยจะเป็นธุระในการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (ไม่เกิน 90 วัน) ให้แก่คนไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในสหพันธ์ฯ โดยแอบอ้างว่าสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าทำงานได้ภายหลัง เมื่อเดินทางถึงสหพันธ์ฯ แล้ว จะถูกยึดพาสปอร์ตและถูกบังคับให้ทำงานนวดหรือค้าประเวณีจนครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในสหพันธ์ฯ และมักจะบังคับให้เหยื่อพำนักและทำงานในสหพันธ์ฯ อย่างผิดกฎหมายต่อไป จนอาจจะถูกจับกุมตัวในที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของสหพันธ์ฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรากลุ่มชาวต่างชาติที่ลักลอบพำนักและทำงานในสหพันธ์ฯ มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข่าวการกวาดล้างเครือข่ายค้าประเวณีและเครือข่ายค่านิยมในสหพันธ์ฯ ซึ่งมักจะมีคนไทยเกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ

ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอย้ำเตือนคนไทยที่ประสงค์จะลักลอบทำงานนวดหรือค้าประเวณีในสหพันธ์ฯ ให้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากถูกจับกุม ซึ่งได้แก่ การได้รับโทษ (ปรับและ/หรือจำคุก) เสียประวัติ ถูกห้ามเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ และกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และส่งผลต่อภาพลักษณ์คนไทยในสายตาชาวเยอรมันและชาวต่างชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข +49 6969 868 205 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-17.00 น. หรืออีเมล thaiconsulate.FRA@mfa.mail.go.th หรือทาง Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ฯ <https://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralFrankfurt/>

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

19 กุมภาพันธ์ 2563